
Borgarráð 4.10.'18: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins vegna samninga 
við verktaka vegna bragga í Nauthólsvík - R17080091

Hvað er hæft í því að fyrrverandi starfsmanni Reykjavíkurborgar hafi verið falið að semja við 
verktaka vegna braggans í Nauthólsvík fyrir hönd Reykjavíkurborgar án undirritaðs samnings 
og samið við viðkomandi um tímakaup í gegnum tölvuskeyti? Hver veitti fyrrverandi 
starfmanni Reykjavíkurborgar umboð til að semja við verktaka án þess að það hafi verið 
undirritaður samningur við borgina? 


